



ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งแจ้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางศิริวรรณ สุดหนองบัว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๙๐)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๙๐)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายภัทรุทธิ์ ทวีทรานนท์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาววรรณ สุดหนองบัว
 เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๙๐)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๒๑ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๓๙ ถึงวันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๐)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการเป็นเวลา ๖ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๐)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๒๑ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๓๙ ถึงวันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๐)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๕๑๑๐๕๐๙๗๖</p>
<p>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๓</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางศิริวารรณ สุตหนองบัว

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๙๐)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน ผลงานของโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง
โรงพยาบาลสิรินธร

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)

สังกัด ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่พบบ่อยในโรกระบบประสาทและเป็นปัญหาสำคัญทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย เนื่องจากเป็นภาวะที่มีการสูญเสียการทำงานของระบบประสาท นานกว่า ๒๔ ชั่วโมง โดยพบความผิดปกติของระบบการไหลเวียนเลือดหรือหลอดเลือดอุดตันหรือหลอดเลือดสมองแตก ก่อให้เกิดอาการทางประสาทต่อผู้ป่วยทันทีและยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสาม รองจากอุบัติเหตุและโรคมะเร็ง และเป็นอันดับสองที่ทำให้เกิดความพิการและช่วยเหลือตนเองไม่ได้ (สำนักโรคขาด กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๕๖)

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์ มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้ารับการรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอก ปี ๒๕๕๗, ๒๕๕๘ จำนวน ๑,๔๔๙ ๑,๕๑๙ ราย ตามลำดับ แยกเป็นผู้ป่วยใน จำนวน ๔๕๘, ๕๔๐ ราย ตามลำดับ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง มีหน้าที่ในการให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยเพศหญิงอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป ที่ป่วยด้วยโรคทางอายุรกรรม และได้รับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าไว้ในความดูแลจำนวน ๒๕๔, ๒๗๐ ราย ตามลำดับ (เวชระเบียน โรงพยาบาลสิรินธร, ๒๕๕๙) จากการรวบรวมข้อมูลภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในหอผู้ป่วย พบว่า ผู้ป่วยมีการติดเชืทางเดินปัสสาวะ ปอดอักเสบ และแผลกดทับ ทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิต รวมทั้งระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลนานขึ้น ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นตามมา กรณีรอดชีวิตมักจะมีอาการหลงเหลือ ทำให้ความสามารถในการดูแลตนเองได้น้อย ส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ดูแลระยะสั้นจะเกิดภาวะเครียด วิตกกังวล รู้สึกต้องเป็นภาระและต้องฟื้นฟูสภาพในโรงพยาบาลนาน ส่วนโรงพยาบาลเมื่อผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น ด้วยจำนวนเตียงมีจำกัดและมีผู้ป่วยที่อาการหนักกว่าต้องการได้รับการดูแล จึงจำเป็นต้องจำหน่ายผู้ป่วยกลุ่มนี้เร็วขึ้น ดังนั้นการเตรียมความพร้อมของผู้ดูแลให้สามารถดูแลต่อที่บ้านจึงมีความสำคัญ ถ้าครอบครัวขาดความพร้อมในการดูแลก็จะไม่สามารถรับผู้ป่วยกลับบ้านได้

การวางแผนจำหน่ายเป็นการประเมินความต้องการการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องภายหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและครอบครัวในการกำหนดแผนปฏิบัติหลังจำหน่าย การวางแผนจำหน่ายควรทำให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้คือตั้งแต่รับผู้ป่วยไว้ในความดูแล การวางแผนจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ผู้ป่วย ผู้ดูแลและครอบครัว แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ร่วมกับทีมสุขภาพในการกำหนดเป้าหมาย วางแผน การปฏิบัติกิจกรรม ดังนั้นการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการวางแผนจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากหอผู้ป่วยมีการหมุนเวียน สับเปลี่ยน โอนย้าย ลาออก ของพยาบาลวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง หากไม่มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันก็จะส่งผลต่อการวางแผนจำหน่ายและเกิดผลกระทบต่อผู้ป่วย ผู้ดูแล ระบบการรักษาพยาบาลตามมา

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้ศึกษาจึงได้สร้างโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ของหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงชั้นเพื่อให้ได้แนวทางปฏิบัติในการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยที่สามารถลดวันนอนโรงพยาบาลได้ลดลง รวมทั้งการกลับมารักษาซ้ำภายใน ๒๘ วัน ลดลง ระยะเวลาศึกษา ๖ เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน- พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน ๓๐ ราย เครื่องมือในการศึกษา ได้แก่ โปรแกรมการวางแผนจำหน่ายสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบวัดความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเอง แบบวัดความพึงพอใจ แบบบันทึกตัวชี้วัดคุณภาพในหอผู้ป่วย แบบวัดทักษะการวางแผนการจำหน่ายของพยาบาลวิชาชีพ ผลการศึกษา พบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองหลังเข้าโปรแกรมเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ส่วนทักษะการวางแผนจำหน่ายของพยาบาลวิชาชีพหลังเข้าโปรแกรมคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจต่อการดูแลรักษาพยาบาลอยู่ในระดับมาก ร้อยละ ๘๙ และตัวชี้วัดคุณภาพของวันนอนเฉลี่ยในโรงพยาบาล ก่อนใช้โปรแกรม ค่าเฉลี่ยวันนอน ๙ วัน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๕.๔ วัน หลังใช้โปรแกรม ค่าเฉลี่ยวันนอน ๔ วัน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๑.๘ วัน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงมีแนวทางปฏิบัติการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้มาตรฐานสามารถลดวันนอนโรงพยาบาลและการกลับมารักษาซ้ำ ๒๘ วัน ลดลง
๒. ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งอัตราการเสียชีวิตลดลง
๓. โรงพยาบาลมีระบบการดูแลที่ได้มาตรฐานวิชาชีพเพื่อรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การพัฒนารูปแบบการเขียนบันทึกทางการพยาบาลในระบบคอมพิวเตอร์

หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลสิรินธร

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกทางการพยาบาลและสามารถสื่อสารกับสหสาขาวิชาชีพได้
๒. เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียนและสามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้น
๓. เพื่อให้ระบบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลตามหลัก DRG ได้ครบถ้วน

เป้าหมาย

๑. ความสมบูรณ์ของการบันทึกทางการพยาบาลในเวชระเบียนเพิ่มขึ้น มากกว่า ร้อยละ ๑๐
๒. โรงพยาบาลมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลตามหลัก DRG
๓. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มากกว่า ร้อยละ ๘๕

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. หน่วยงานมีคู่มือแนวทางปฏิบัติการเขียนบันทึกทางการพยาบาลในระบบคอมพิวเตอร์
๒. ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ